
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน  
สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที ่ 25  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

...................................... 
 

ผูม้าประชุม 
  1. นายอาหามะ  สาแม็ง  ประธานสภาอบต.สาคอบน 
  2. นายมาหามะ  กียะ  รองประธานสภาอบต.สาคอบน 
  3. นายกอเดร์  บือราเฮง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน 
  4. นายอธิวัฒน์  เจะเตะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 ต าบลสาคอบน 
  5. นายเปาะซู  ซีนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอบน 
  6. นายมะยาสะ  อีปง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอบน 
  7. นายมะสะดี  กือจ ิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอใต้ 
  8. นายดอรอแม  สารี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 ต าบลสาคอใต้ 
  9. นายสมาน  นะยะอิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอใต้ 
  10. นายมะ  แลกือเซาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอใต้ 
  11. นายอรุณ  ยาลีมอ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 ต าบลสาคอใต้ 
  12. นายดาโอะ  เจะแว  เลขานุการสภาอบต. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายรุสดี  ตาฮา  นายกอบต.สาคอบน 
  2. นายบอรอเฮง  วาโอ  รองนายกอบต. 
  3. นางสาวพัชรินทร์ หามะ  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดอบต. 
  4. นางนูรีฮาน  เจะสนิ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายอาหามะ สาแม็ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน  
ด าเนินการประชุม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึง
จะครบองค์ประชุม 
 

  บัดนี้มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบนเข้าประชุมจ านวน 12 คน จาก 
12 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ดังนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน  
สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563 

 

 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 1.......... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- สมาชิกสภาอบต.สาคอบน หมู่ที่ 1 ต าบลสาคอบน ได้ลาออกจากการ 

เป็นสมาชิกสภาอบต. 
 

ประธานสภาอบต.  ด้วย นายมูฮ ามัดรอนิง  ลาเตะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน 
ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต.ต่อนายอ าเภอมายอ โดยมีผลต้ังแต่
วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. คร้ังที่แล้วมา 
  - การประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือ

วันที่ 30 เมษายน 2563 
 

ประธานสภาอบต.  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ได้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาคอบน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาคอบนทุกคนแล้ว ขอให้สมาชิกสภาอบต.ได้ร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากไม่มีการแก้ไข ผมของมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  11 เสียง   
  ไม่รับรอง   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง ที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว  

  - ไม่มี -   
 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง ที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพอบต.

สาคอบน กรณีคนเดิมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต.  
 

ประธานสภาอบต.  ตามท่ี นายมูฮ ามัดรอนิง  ลาเตะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน 
ซึ่ ง ไ ด้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลสาคอบน  ให้ เป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพสาคอบน นั้น ท้ังนี้ สมาชิกอบต.ดังกล่าว
ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต.ต่อนายอ าเภอมายอ โดยมีผลต้ังแต่
วันท่ี 4 มิถุนายน 2563  

 
 

/ ดังนั้น......... 
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ดังนั้น ท าให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สาคอบน ใน
ส่วนของสมาชิกสภาอบต.ท่ีสภาอบต.ได้มอบหมายว่างลง จึงขอให้ท่ีประชุมสภาได้
เสนอรายช่ือสมาชิกสภาอบต. ท่ีเห็นว่าเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.ด้วยครับ 

 

นายเปาะซู  ซีนา  ผมขอเสนอ นายมะสะดี  กือจิ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 ต.สาคอใต้ ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  
ต.สาคอบน ผู้รับรอง  1. นายกอเดร์  บือราเฮง ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ต.สาคอบน  
   2. นายมะยะสะ อีปิง ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ต.สาคอบน 
 

ประธานสภาอบต.  มีท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมเห็นชอบด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง   
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 

 

  5.2  ญัตติเพื่อพิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาอบต. กรณีคนเดิมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต. 
 

ประธานสภาอบต.  ตามท่ี นายมูฮ ามัดรอนิง  ลาเตะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน 
ซึ่ ง ไ ด้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลสาคอบน  ให้ เป็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต. นั้น ท้ังนี้ สมาชิกอบต.ดังกล่าวได้
ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต.ต่อนายอ าเภอมายอ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 
4 มิถุนายน 2563  

 

ดังนั้น ท าให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.ว่างลง จึง
ขอให้ท่ีประชุมสภาได้เสนอรายช่ือสมาชิกสภาอบต. ท่ีเห็นว่าเหมาะสมจะเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.ด้วยครับ 

 

นายมะสะดี  กือจิ  ผมขอเสนอ นายอรุณ  ยาลีมอ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 ต.สาคอใต้ ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   
ต.สาคอใต้ ผู้รับรอง  1. นายมาหามะ  กียะ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ต.สาคอใต้ 
   2. นายเปาะซู  ซีนา ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ต.สาคอบน 

 

ประธานสภาอบต.  มีท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมเห็นชอบด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง   
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 
 

/ ประธานสภาอบต...... 
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ประธานสภาอบต.  ล าดับต่อไปขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.ท้ังสาม
คน ซึ่งประกอบด้วย 

  1. นายอรุณ  ยาลีมอ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอใต้ 
  2. นายเปาะซู  ซีนา ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอบน 
  3. นายมะยะสะ อีปง ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ต าบลสาคอบน 

 

  ได้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา
อบต.ด้วยครับ 

 

นายอรุณ  ยาลีมอ  ผมขอเสนอ นายเปาะซู  ซีนา เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาอบต. ครับ 

 

นายมะยะสะ  อีปิง  ผมเห็นด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายเปาะซู  ซีนา เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาอบต. 

 

  5.3 ญั ต ติ เพื่ อพิ จารณ า การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังที่ 11 ขอโอนเพิ่ม จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น 1,103,500 บาท ดังนี ้
        1) โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ต้ังไว้ 
217,500 บาท  ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 982,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท 
        2) โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน ต้ังไว้ 
447,000 บาท ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 121,0000 บาท  รวมเป็นเงิน 568,000 บาท 

 

ประธานสภาอบต.  ผมขอเชิญ นายรุสดี ตาฮา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ช้ีแจง
การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 11 ด้วย
ครับ 

 

นายกอบต.  เรียนท่านประธานสภาอบต ท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งใหม่ เพื่อรองรับเด็กเล็กท่ีจะเข้าเรียนในปีการศึกษา พ.ศ.2563 ท่ีมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเด็กเล็กได้มี
คุณภาพท้ังทางกาย จิตใจ และสติปัญญา กระผมจึงมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ เด็กๆ มา
เรียนแล้วมีความรู้สึกสบายใจ อยากมาเรียน ดังนั้น จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณในการ
ด าเนินการครับ 

 
 
 

/ ส าหรับ........ 
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  ส าหรับ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ ท่ี  1 ต าบลสาคอบน 
เนื่องจากสถานท่ีท่ีจะด าเนินการอยู่ภายในบริเวณท่ีท าการอบต. มีสนามฟุตบอล 
สนามเด็กเล่น มีประชาชนมาใช้บริการกันมาก จึงต้องปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ
ดังกล่าว เพื่อจะได้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องขอ
โอนเพิ่มงบประมาณในการด าเนินการครับ 

 

ประธานสภาอบต.  ล าดับต่อไป ขอเชิญ นางสาวพัชรินทร์ หามะ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ได้ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 

   

หัวหน้าส านักปลัด   ระเบียบ / ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ    
๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ข้อพิจารณา 
เพื่อให้การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน

หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

1)  การโอนเพิ่ม  
   - ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ต้ังไว้ 
217,500 บาท ขอโอนเพิ่ม 982,500 บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 1,200,000 บาท 

   - ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน  
ต้ังไว้ 447,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 121,000 บาท คงเหลือหลังโอนเพิ่ ม 
568,000 บาท 

 

2) การโอนลด   
   -  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฟุตบาทและ
เทลาน อบต.  ต้ังไว้ 442,000 บาท ขอโอนลด 442,000 บาท คงเหลือหลังโอน
ลด  -  บาท 

 
/ - ด้านบริหาร......... 
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   -  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รายการ โครงการ
ก่อสร้างห้องครัว อบต.สาคอบน  ต้ังไว้ 660,000 บาท ขอโอนลด 660,000 
บาท คงเหลือหลังโอนลด  -  บาท 

   -  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่ อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 45,000 
บาท ขอโอนลด 21,500 บาท คงเหลือหลังโอนลด 23,500 บาท 

 

ประธานสภาอบต.  มีสมาชิกอบต.ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุก
ท่านร่วมกันยกมือให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 2 
รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,103,500 บาท ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร  ต้ังไว้ 217,500 
บาท  ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 982,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท 
    2) โครงการห้องน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 1 ต าบลสาคอบน ต้ังไว้ 447,000 
บาท ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 121,0000 บาท  รวมเป็นเงิน 568,000 บาท 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไม่มี - 
 

ประธานในที่ประชุม : ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดการประชุมเวลา  12.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                         

         (ลงช่ือ)                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายดาโอะ  เจะแว) 
                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน 
  - ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน สมัยวิสามัญ       
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องการ 
จดบันทึก พร้อมนี้ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

           (ลงช่ือ)    ............... ...................... ประธานกรรมการ  
               (นายเปาะซู  ซีนา) 

(ลงช่ือ)    ..................................... กรรมการ 
              (นายอรุณ  ยาลีมอ) 

 

(ลงช่ือ)  ......................................... กรรมการ/เลขานุการ                                
              (นายมะยาสะ  อีปง) 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังนี้ 
- ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว       
 
        (ลงช่ือ) ........................................... 
                                                                (นายอาหามะ  สาแม็ง) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน     
  
 
 
 


